




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 พฤศจิกายน 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ตั้ง กก.ร่วมทบทวนจ่ายยาในกลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาไท, thaipbs, isranews, ch3plus, topnews, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รุมว.สธ. กล่าวถึงปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแพทยสภา กับ สปสช. และสภาเภสัชกรรม กรณีสปสช. ขยายสิทธิการให้ปชช.สามารถรับยาจากร้านขายยา จากอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ว่า ได้เชิญตัวแทนแพทยสภา เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อขัดแย้ง ซึ่งแพทยสภายืนยันในภาพรวมเห็นด้วยกับการให้บริการดูแลปชช. ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในบางกลุ่มอาการ แต่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้เภสัชกรสามารถจ่ายยาให้กับผู้ไปขอรับบริการ เฉพาะในบางกลุ่มอาการ ซึ่งมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการมากเกินไป ตนจึงเสนอให้มีการจัดตั้งกก.ร่วม 2 ฝ่าย เพื่อพิจารณากำหนดกลุ่มอาการของความเจ็บป่วยเล็กน้อย ที่เภสัชกรในร้านขายยาคุณภาพสามารถจ่ายยาให้ได้โดยไม่ต้องเป็นอันตราย ซึ่งหากเห็นพ้องร่วมกัน อาจนำไปสู่การแก้ไขประกาศของ สปสช.ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, hfocus, isranews) เพจสรยุทธฯ</p> <p>-สภาเภสัชกรรม ออกจดหมายเปิดผนึกฉบับ 3 ซีแจง 4 ประเด็นหลัก ตอบโต้แพทยสภาให้เปิดใจ “หยุดและทบทวน” 1) โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ โดยร้านยาคุณภาพผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองหลาย ขั้นตอนโดยอนุกรรมการชุดต่าง ๆ มีมติเห็นชอบ และจากผลสำรวจประชาชนที่เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2) กระบวนการซักประวัติเพื่อจ่ายยาเป็นมาตรฐานที่เภสัชให้การบริการผู้ป่วยและเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม จึงมีข้อสังเกตว่าการฟ้องร้องของแพทยสภาเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่น้อยเพียงไร 3) อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจร่างกายหรือส่งตรวจแล็บ แต่สามารถซักถามประเมินโดยเภสัชกรที่มีความรู้ รวมทั้งติดตามผลการใช้ยา 4) ขอให้แพทยสภาพิจารณาประเด็นความปลอดภัยการใช้ยาให้ครอบคลุมทั้งระบบ และสุดท้ายขอให้ร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกันตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ</p>	
<p>แต่งตั้ง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-สป.สธ. ประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย นพ.สกล สุขพรหม ผอ.รพ.บางพลี มาเป็น ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า</p>	
<p>องค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, unitynews, loktharakit)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดโครงการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2568 ภายใต้แนวคิด “MOPH Moral Hackathon : สร้างสรรค์และพัฒนา สิ่งใหม่ : กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน” โดยกรมควบคุมโรคได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม ต้นแบบโดดเด่น ปี 2567 จากกระทรวงวัฒนธรรม จะเปิดบ้าน (Open House) ให้หน่วยงานใน สป. เข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำไปพัฒนาขยายผล นอกจากนี้ มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “MOPH Moral Coach” ระดับกระทรวง 17 ราย และระดับ สป. ราชการบริหารส่วนกลาง 26 ราย</p>	
<p>รางวัลค่าของแผ่นดิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitabloid, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย นายกฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อยกย่องบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานโดดเด่นในระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานสังกัด สธ.ได้รับรางวัล 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส รางวัลโล่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.หน่วยศัลยกรรมประสาท รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข และ 3.ศูนย์กู้ชีพเรนทร กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข ทั้งนี้ รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานโดดเด่นในระดับประเทศที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ</p>	
<p>ประชุมเครื่องสำอางอาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. เปิดงานประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ย. 2567 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อหารือปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องในกลุ่มประเทศอาเซียน ลดอุปสรรคทางการค้า ฝึการะวังภัยเครื่องสำอางในภูมิภาค มุ่งเน้นความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง</p>	
<p>ออย. แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา Joint Congress 2024: “Self-care in Healthcare: A Shared Vision” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 67 ณ โรงแรม ดิแอทินี กทม. โดยความร่วมมือระหว่าง Global Self-Care Federation (GSCF), Asia Pacific Self-Medication Industry (APSMI) และสมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในพิธีเปิดงานสัมมนา นพ.วิฑิต ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษร่วมกับ Dr. Manoj Jhalani Director of the Department of UHC and Health Systems, WHO SEARO เน้นบทบาทการดูแลสุขภาพตนเอง, การแพทย์แผนดั้งเดิม, และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนในเอเชียแปซิฟิก สร้างระบบสุขภาพยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p>	
<p>ขยายบริการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยหุ่นยนต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดชนิดฉีด (Robotic Cytotoxic IV Preparation) มาใช้เตรียมยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ควบคุมไปกับการเตรียมยาเคมีบำบัดแบบเดิมโดยเภสัชกร เพื่อประกันความถูกต้องปลอดภัยของยาเคมีบำบัด ยกย่องการรักษารักษาโรคมะเร็งสู่มาตรฐานสากล และในปีงบประมาณ 2568 จะขยายบริการเตรียมยาเคมีบำบัดไปสู่ รพ.ในเขตสุขภาพที่ ๔ และรพ.ใกล้เคียงทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหุ่นยนต์ยังรองรับการผลิตได้อีกไม่น้อยกว่า 6,000 ตำรับ/ปี เพื่อเป็นการใช้เครื่องมือทางการแพทย์อย่างคุ้มค่า ช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุนจัดตั้งหน่วยเตรียมยาเคมีบำบัด ลดภาระงานของ รพ.เครือข่ายในการเตรียมยาที่มีความเสี่ยงสูง หน่วยงานที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ หน่วยเตรียมยาเคมีบำบัด 02-5461960 ต่อ 5006</p>	
<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, hfocus, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปี 2563 พบหญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านม 1.8 หมื่นคน เสียชีวิต 4,800 คน ชวนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ปชช.กลุ่มเสี่ยง หญิงไทย 40 ปีขึ้นไปทุกสิทธิการรักษา ที่มีญาติสายตรงเป็นผู้ป่วยชี้ตรวจเจอระยะแรกผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้ ภาวะแทรกซ้อนต่ำ อัตราการรอดชีวิตสูง</p>	
<p>สารเคมีตกค้างในองุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยผลทดสอบวิธีล้างสารเคมีตกค้างในองุ่น พบการล้างน้ำสะอาดผสมผงฟูสามารถลดสารเคมีตกค้างได้ 36% - 75% รองลงมาคือ ล้างด้วยน้ำสะอาดผสมเกลือ และล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงอย่างเดียว แนะนำควรล้างทำความสะอาดองุ่นก่อนบริโภคเพื่อความปลอดภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, ch7)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผยขอความร่วมมืออปท.เร่งปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานตามแนวทาง 3C หลังตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (58%) และอี.โคไล (32.3%) ในการสุ่มตรวจ 880 แห่งจาก 69,028 แห่ง พร้อมแนะนำการรับรองคุณภาพน้ำ 2 รูปแบบ 1.น้ำประปาดื่มได้ – ตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทาง 2 ครั้งใน 3 เดือน 2.ระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด (3C) – พัฒนาระบบผลิตน้ำตามหลัก Clear, Clean, Chlorine แนะนำให้ประชาชนกรอง ต้ม หรือเติมคลอรีนก่อนใช้น้ำ พร้อมเน้นย้ำการบำรุงรักษาระบบประปาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพน้ำสะอาด ปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมอนามัย 1478</p>	
<p>เพิ่มเวลาฟื้นฟูผู้ป่วยบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ปาฐกถาเรื่องวิชาชีพกายภาพบำบัดกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตอนหนึ่งว่า สปสช. ร่วมกับ อปท.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ประชาชน.ออกกำลังกายหัตถะ 45 บาท กลุ่มเป้าหมาย 50 ล้านคนหรือประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่พบการใช้งบประมาณส่วนนี้ไม่ถึง 75% ต่อปี จึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยมาออกกำลังกายมากกว่านี้ รวมถึงจากการพูดคุยกับนายกสภากายภาพบำบัด มีข้อเสนอว่ากลุ่มโรคที่ สปสช.สนับสนุนให้หมั่นกายภาพบำบัดฟื้นฟู หลังจากทีออกจาก รพ.แล้วในระบบบัตรทอง ได้แก่ สโตรก กระดูกเชิงกรานหัก โรคหัวใจ ไชสันหลังบาดเจ็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน อาจจะไม่ต้องเพียงพอกควรเพิ่มเป็น 1 ปี ซึ่งตนเห็นด้วยและรับที่จะไปหารือ ในบอร์ด สปสช</p>	
<p>ผลการเบิกจ่าย สปสช.ปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ดุสิต ชำชัยภูมิ รองเลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช.รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนบัตรทอง จำนวน 5,924.31 ล้านบาท ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ได้แก่ 1. ค่าบริการตามนโยบาย 30 บาทฯ ของหน่วยบริการนวัตกรรม 7 ประเภท 2. การเข้ารับบริการยังหน่วยบริการนอกเครือข่ายกรณีเหตุสมควร (OP Anywhere) 3.กรณีรายการค่าบริการที่งบประมาณไม่เพียงพอ 4. ค่าบริการผู้ป่วยใน เพื่อจ่ายให้กับหน่วยบริการในอัตราไม่เกิน 8,350 บาทต่อหน่วย (AdjRW) 5. ในกรณีที่มีงบประมาณเหลือให้ยกยอดปีถัดไป ยกเว้นงบกลางให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 67 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายชดเชยแล้ว</p>	
<p>สรพ.ชวน รพ.เครือข่าย สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. กล่าวว่า ในแต่ละปี สรพ. จะมีประเด็นใหม่ๆ มาชวนโรงพยาบาลขับเคลื่อน โดยมีในปีที่ผ่านมาคือเรื่อง Growth Mindset for Better Healthcare System ซึ่งเป็นการชวนให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความหมายของตัวเอง เกิด Growth Mindset ว่าเราทุกคนทำได้ และทำได้ดีกว่าเดิมในทุกๆวัน หากทุกคนมี Growth Mindset พร้อมๆ กันในเรื่องที่ดี น่าจะเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยและนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นแนวคิดของปีนี้เป็นเรื่อง Building Quality and Safety Culture for the Future Sustainability ทั้งนี้ ทิศทางที่ สรพ. พยายามชวนให้โรงพยาบาลทำคือการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ทุกคน โดยการออกแบบระบบที่ไปถึงผลลัพธ์บริการ ตั้งแต่ใน รพ. ไปจนถึงระบบสุขภาพในชุมชน สังคมในแต่ละพื้นที่ นำไปสู่ 3P Safety</p>	
<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, hfocus, ChiangmaiNews, Thailand4, Newswit)</p> <p>- ศ.นพ.อภิชาติ อัครมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลฯ เผยผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2567 ดังนี้ สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.ดร.โทนี ฮันเตอร์ ผลงานวิจัยการค้นพบเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเอนไซม์ไทโรซีนไคเนส และกระบวนการฟอสโฟริเลชัน และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นาธาน พี.เชฟเพิร์ต ผู้ริเริ่มสร้างคาร์ดิฟฟ์โมเดลเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรง</p>	
<p>BLC รับ 'สธ.' ดันใช้ยาสมุนไพร ทะลุ 3 พันล้านปี 69</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ทันหุ้น, ข่าวหุ้น)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.บางกอกแกล๊ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน) หรือ BLC เปิดเผยว่า บ. BLC จึงพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรจากไพล พริก กระชายดำ ว่านหางจระเข้ และใบบัวบก มาตรฐานเดียวกันกับยาแผนปัจจุบัน</p> <p>ตอบรับนโยบาย สธ.ที่ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรระบบบริการสุขภาพ โดยเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรรวม 106 รายการ เบิกจ่ายจาก สปสช. แบบ Fee Schedule พร้อมปรับระบบบริการผู้ป่วยนอก ให้เอื้อต่อการส่งจ่ายยาของแพทย์ ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร 32 รายการ 10 กลุ่มอาการของโรคพบบ่อย เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% และตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรเป็น 3,000 ล้านบาทในปี 2569</p>	
<p>อบจ.ภูเก็ตทุ่มงบ 32 ล้าน ผุด “ศูนย์ฟอกเลือดด้วยไตเทียม”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดหน้าดินสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ฟอกเลือดด้วยไตเทียม ณ รพ.สต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ใช้งบประมาณ 32 ล้านบาท เริ่มสร้างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ม.ค.69 รองรับผู้ป่วยได้ 37 เตียง ช่วยให้ผู้ป่วยฟอกไตไม่ต้องเดินทางไกล ลดความแออัดในโรงพยาบาล</p>	
<p>สสจ.เมืองคอนเตือนระมัดระวังโรคฉี่หนู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-นพ.ปรีพจน์ จุลเจิม นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เตือนประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและเฝ้าระวังโรคที่จะมากับหน้าฝน โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู ซึ่งพบการระบาดในพื้นที่และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอฉวาง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง 7 ราย ซึ่งเชื้อฉี่หนูพบได้ในปัสสาวะของหนู หมู วัว สุนัข ควาย ม้า และสัตว์ป่า พบได้มากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงหลังน้ำท่วม</p>	
<p>เตือนหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 7 ม.ค.- 15 พ.ย.67 พบผู้ป่วยสะสม 53 ราย สูงสุดที่จ.สุรินทร์ 40 ราย จ.ชัยภูมิ 9 ราย จ.นครราชสีมาและจ.บุรีรัมย์ จังหวัดละ 2 ราย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ป้องกันตนเอง อย่าให้ถูกยุงกัดด้วยการทายากันยุง และไปฝากครรภ์ตามกำหนดจนกว่าจะคลอด หากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกาต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสูตินรีแพทย์</p>	
<p>ออสเตรเลียเตือน นทท.ระวังเหล่าเถื่อนในลาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, voathai, khaoja, sanook, ch3plus, thaipbs, brighttv)</p> <p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานกระแสกังวลความปลอดภัยของ นทท.ในสปป.ลาว จากเหตุการณ์ นทท.ออสเตรเลีย อายุ 19 ปี 2 ราย สงสัยว่าได้รับพิษจากเมทานอล ระหว่างเที่ยวในเมืองวังเวียง สปป.ลาว โดยน.ส.เปียงกา โจนส์ เสียชีวิตและน.ส.ฮอลลี โบลส์ ถูกย้ายมารักษาที่ รพ.ในไทยด้วยอาการภาวะพิษจากเมทานอล โดยทางการออสเตรเลียออกคำเตือน นทท.ให้ระวังการดื่มสุราปนเปื้อนในประเทศลาว พร้อมระบุมีชาวเดนมาร์ก 2 ราย และชาวอเมริกัน 1 รายเสียชีวิตในเมืองวังเวียง รวมถึง ก.ต่างประเทศนิวซีแลนด์ เผยมีพลเมือง 1 ราย ป่วยในประเทศลาว และคาดเป็นเหยื่อสุราปนเปื้อนเช่นกัน</p>	
<p>พบหนุ่มป่วนก่อนงานชาวบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- กรณีชายรายหนึ่งก่อความเดือดร้อนในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน รวมถึงพยาบาลสาวที่บ้านติดกัน แม้จะมีการแจ้งความและนำตัวไปดำเนินกรหลายครั้ง แต่พฤติกรรมยังคงเดิม ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของชายรายนี้ แต่ไม่พบตัว จึงเตรียมเชิญผู้เสียหายเข้าหาหรือเพิ่มเติม</p> <p>ด้านนายบรรจง หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต สสจ.เชียงราย ระบุว่า ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาเสพติด โดยผู้ป่วยมักหลีกเลี่ยงการรักษาและแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มสีแดง มีพฤติกรรมอาละวาด ทำร้ายผู้อื่น ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที กลุ่มสีส้ม แสดงอาการฉุนเฉียว เดินไปมา พูดคนเดียว และระแวงผู้อื่น ต้องแจ้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หน่วยงานเพื่อคัดกรองและส่งแพทย์จิตเวช ในกรณีชายรายนี้ เคยถูกนำตัวตรวจสุขภาพจิตแล้วแต่ไม่พบว่ามีภาวะป่วยจิตเวช ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าสาเหตุของพฤติกรรมเกิดจากอะไรและจะดำเนินการต่อไปอย่างไร</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, hfocus, lokwannee, ebiznewstoday)</p> <p>-ศูนยความรู้เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากบริษัทบุหรี่ ม.ธรรมศาสตร์ และม.มหิดล จัดเสวนาประเด็นผลกระทบจากเปิดเสรีบุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศ กับผู้เชี่ยวชาญ WHO จากสำนักเลขานุการอนุสัญญาควบคุมยาสูบ และผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ แฉการตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งเป้าล่อลวงเยาวชนเป็นเหยื่อเสพติด หวังเป็นลูกค้าระยะยาว เตือนประเทศไทยอย่าหลงทางเปิดช่องกฎหมายให้ขายได้ อาจซ้ำรอยประเทศแคนาดาทำให้เยาวชนติดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p>	
<p>สหรัฐฯเรียกคืนเนื้อวัวหลังพบปนเปื้อนเชื้ออีโคไล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-สหรัฐอเมริกาเรียกคืนเนื้อวัวสด จากบ. Wolverine Packing Co มากกว่า 167,000 ปอนด์ หรือประมาณ 75,750 กก. หลังพบการปนเปื้อนเชื้ออีโคไลและมีผู้ป่วยกว่า 15 รายในรัฐเดียว โดยผู้ป่วยติดเชื้ออีโคไล จะมีอาการท้องร่วงรุนแรง มักมีเลือดปน และปวดท้อง ส่วนใหญ่จะไม่มีไข้หรืออาเจียน อาการมักเริ่มภายใน 2-5 วันหลังจากสัมผัสเชื้อ ขณะที่ศูนยควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ระบุว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะฟื้นตัวจากการติดเชื้อ โดยไม่ต้องรับการรักษา ภายใน 5 ถึง 7 วัน แต่บางรายอาจมีปัญหาทางไตที่รุนแรง ต้องได้รับการรักษาในรพ. วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคือการล้างมือให้สะอาด การเตรียมอาหารอย่างปลอดภัย และการดื่มน้ำที่ปลอดภัย</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	